
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจำปี  ๒๕61 

ครั้งที่  ๒ 
วันที่  24  สิงหาคม  ๒๕61 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
---------------------------------- 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ประธานสภาฯ กล่าวทักทายที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕61  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานกรประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕61 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕61 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเป็นเวลา
พอสมควร แต่ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใด ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติเห็นชอบเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕61 ครั้งที่ 
2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์  ๑1 ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และคำแปรญัตติที่

คณะกรรมการได้รับไว้ 
ประธานสภาฯ  - เนื่องจากในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปี 2562 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2562 และพิจารณาคำแปรแปรญัตติที่คณะกรรมการได้รับไว้ เมื่อวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2561 
และให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นั้น บัดนี้ คณะกรรกมาร
ได้ประชุมพิจารณาเสร็จแล้ว จึงขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงและรายงาน
รายละเอียด ต่อไป 

 

นายบุญแสง  พรนิคม  - ได้รายงานผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติและคำแปรญัตติที่คณะกรรมการได้รับไว้ ดังนี้ 
(ประธานกรรมการฯ)  - เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม นายบุญแสง พรนิคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี
ตำบลโนนสะอาด ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ต่อสภาเทศบาลตำบล
โนนสะอาดเพ่ือพิจารณา และได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕๖2 ในวาระที่  ๑ เมื่อวันที่  14 สิงหาคม ๒๕61 ซึ่งในการนี้  สภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 ในคราวประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕61 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕61 โดยที่ประชุมสภาฯ ได้
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

/1. นายบุญแสง... 
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1. นายบุญแสง  พรนิคม   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
2. นายสานิต  ชมภูมาตย์  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
3. นายประเสริฐ  ตลับเงิน    สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้โอกาสกระผมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติฯ โดยมีท่าน สานิต  

ชมภูมาตย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการแปรญัตติ มีหน้าที่พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 / รับคำแปรญัตติ และพิจารณาคำแปรญัตติที่ได้รับไว้ให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สภาฯได้กำหนด โดยมีกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างฯ ดังนี้ 

1. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
2. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
3. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ และคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปร
ญัตติที่ได้รับไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕61 และส่งรายงานให้กับประธานสภาฯ เพ่ือ
นัดประชุมสภาฯ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไปนั้น  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มี ท่าน  
ชาญชัย  ชาติพหล สมาชิกสภาฯ เขต 2 ได้ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2562 โดยได้ขอแปรญัตติลดรายจ่าย ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น  ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  

ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติฯ และพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติ โดยละเอียดแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2561   
โดยได้เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด และสมาชิกสภาฯ ที่ได้ยื่นคำแปรญัตติไว้มาชี้แจงต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่า ได้มีสมาชิกสภาฯ ได้มายื่นแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
จำนวน 1 ข้อ คือ ท่านชาญชัย ชาติพหล และคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติ ดังนี้ 

ข้อ 1 นายชาญชัย  ชาติพหล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2 ได้ยื่นคำแปร
ญัตติ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพ่ือก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
256.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายไว้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค อยู่ในร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ 60 ดังนี้ 

(1) นายชาญชัย  ชาติพหล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2 ได้ยื่นคำแปรญัตติ
ขอลดรายจ่าย (ตัดออกท้ังโครงการ) 

    (๒) ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงไว้ซึ่งงบประมาณเพ่ือดำเนินการโครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น จำนวน 3,000,000 บาท โดย นายชาญชัย  ชาติพหล ได้ขอสงวน
คำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการไว้  เพ่ือขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณาในวาระท่ี 2 ต่อไป 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖2 วาระท่ี  ๒ 

   (การแปรญัตติเรียงตามลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติแห่งร่างฯ) 
- ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปร 

ญัตติแก้ไขเท่านั้น 
 

ประธานสภาฯ  - สำหรับการประชุมสภาฯ ในวันนี้จะเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 ในวาระที่ ๒ คือจะพิจารณาและอภิปรายการแปรญัตติเรียงตามลำดับ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติแห่งร่างฯ ประธานคณะกรรมการก็ได้รายงานผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติไปแล้ว โดยมีท่านชาญชัย  ชาติพหล ผู้เสนอคำขอแปรญัตติได้สงวนคำแปร
ญัตติไว้เพ่ือแถลงให้สภาฯ ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ก่อนที่จะมีการอภิปรายขอให้ ท่านชาญชัย     
ชาติพหล สมาชิกสภาฯ เขต 2 ได้แถลงต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

นายชาญชัย  ชาติพหล  - ตามท่ีข้าพเจ้า ได้เสนอคำแปรญัตติขอลดรายจ่าย (ตัดออกท้ังโครงการ) คือ โครงการ - 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพ่ือก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

คสล. 2 ชั้น กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร 
นั้น เนื่องจากเห็นว่า ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ซึ่งตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ จำนวน 45,55,000 บาท ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 

  1. เกรงว่าจะมีเงินเข้ามาไม่เพียงพอ 
  2. อาคารอเนกประสงค์เดิมยังพอใช้งานได้ 
  3. ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เสนอเข้ามายังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเห็นว่าบาง

โครงการที่ประชาชนเสนอเข้ามาในแผนพัฒนา มิได้มีการตั้งงบประมาณหรือบรรจุอยู่ในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยไม่ได้รับคำชี้แจงจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่
อย่างใด และจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ออกไปสำรวจก็ได้สอบถามว่าสำรวจไปเพ่ือทำอะไร ก็ได้รับคำตอบ
ว่าจะนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ก็ไม่ปรากฏมีในเทศบัญญัติแต่อย่างใด เมื่อ
ประชาชนเสนอโครงการที่ใช้งบประมาณมากก็บอกว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอ เกินศักยภาพที่จะ
ดำเนินการได้แล้วจะดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวซึ่งใช้งบประมาณถึงสามล้านจะทำได้
หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนที่เสนอโครงการเข้ามาเป็นงบประมาณเพียงเล็กน้อย นี่ก็เป็น
เหตุผลหนึ่งที่ 

 ได้เสนอขอแปรญัตติเพ่ือขอลดรายจ่าย (ตัดออกทั้งโครงการ) โครงการดังกล่าว เพ่ือจะได้นำ
งบประมาณในส่วนนี้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชนก่อน  จึงอยากขอให้
สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 

 

 ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและพิจารณาคำแปรญัตติ เพ่ือจะได้ขอมติต่อที่ประชุมสภา 
 

นายชาญชัย  ชาติพหล  - ได้เสนอขอให้ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนลับ และขอให้ประธานสภาฯ ไดข้อมติต่อที่ 
(สท. เขต 2) ประชุม 
 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภามีมติให้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
  1. ออกเสียงลงคะแนนลับ 6 เสียง 
  2. ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 5 เสียง 
  ประธานงดออกเสียง 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  - ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนลับ โดยให้เขียนคำว่า  “เห็นชอบ” หรือคำว่า    

“ไม่เห็นชอบ” โดย “เห็นชอบ” หมายถึง ให้ความเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ คือ ให้ตัด
ออกท้ังโครงการฯ   

            “ไม่เห็นชอบ” คือ ไม่เห็นชอบหรือไม่เห็นด้วยกับคำแปรญัตติ คือ ให้คงไว้ซึ่งงบประมาณทั้ง
โครงการฯ แล้วให้นำมาหย่อนลงในหีบด้วยตัวเอง และประธานสภาฯ ให้หยุดพักการประชุมชั่วคราว 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมการจัดการลงคะแนนเสียงแบบลับ ประมาณ 15 นาที และให้เชิญ
สมาชิกสภาฯ ตามรายชื่อทีละคนตามลำดับเพ่ือออกเสียงลงคะแนนลับทั้ง 12 คน  

มติที่ประชุมสภาฯ  - มติออกเสียงลงคะแนนแบบลับ ปรากฏดังนี้ 
  1. ออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบกับคำแปรญัตติ จำนวน 8 เสียง 
  2. ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นชอบกับคำแปรญัตติ จำนวน 4 เสียง   
 

5.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 วาระท่ี ๓ 
(ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่) 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวอธิบายในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 ในวาระ
ที่ ๓ ว่า จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายหากมีเหตุอันสมควร 
โดยประธานสภาฯ ได้ให้ที่ประชุมได้เสนอ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอหรือประสงค์จะให้มีการอภิปรายแต่
ประการใด ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 หรือไม ่  

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 ด้วยมติ
เป็นเอกฉันท์ ๑1 ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

5.3 การพิจารณาแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  
1.5.1 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรง ตั้งไว้  15,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตาม

ราคาท้องถิ่น) 
 

ประธานสภาฯ  - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

(นายลาด  บุญสะอาด)  - สืบเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 15,000  
(รองปลัดฯ) บาท ในการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง แต่เนื่องจากได้พิจารณาและสอบถาม

ราคาตามท้องตลาดแล้วเห็นว่าราคาประมาณเครื่องละ 7,500 บาท ก็สามารถจัดซื้อได้ ซึ่งหากมี
งบประมาณ 15,000 บาท ก็สามารถจัดซื้อได้ จำนวน 2 เครื่อง จึงขอให้สภาได้พิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ดังนี้ 

ข้อความเดิม   
1.5.1 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 3 แรง  ตั้งไว้   15,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง 

(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  

  1.5.1 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรง ตั้งไว้  15,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรง จำนวน 2 เครื่อง 

(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
/จึงได้.... 
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  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกล่าว เพ่ือ
จะได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบตามเอกสารและให้มีการอภิปราย แต่ไม่ผู้ใดอภิปรายจึงได้ขอมติต่อ
ที่ประชุมสภาฯ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 11 ต่อ 0 
เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน  - ได้ให้ที่ประชุมสภาได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอในเรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายสุนทร  นูสีหา  - สืบเนื่องจากในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
(จพง.พัสดุ) 14 สิงหาคม 2561 ได้มีสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับจักรเย็บผ้าของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ว่ามีอยู่ที่ใดบ้าง ในการนี้ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วตามบัญชีพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาลตำบล
โนนสะอาแล้ว ปรากฏว่า มีจักรเย็บผ้าอยู่ จำนวน 10 ตัว และจักรพันริม จำนวน 1 ตัว ปัจจุบันอยู่ที่ 
หมู่ที่ 1 จำนวน 6 ตัว หมู่ที่ 2 จำนวน 3 ตัว หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ตัว และจักรพันริมอยู่ที่ หมู่ที่ 2 
จำนวน 1 ตัว จึงขอรายต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้รับทราบต่อไป 

 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
 

นายบุญชู  นินสะคู  - ได้สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาลว่า ได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว และได้นำ 
(สท. เขต 2) เสาเดิมกลับมาไว้หรือยัง และการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหรือยัง 

ได้ดำเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว 
 

นายดำรงณ์  เรืองประทุม  - ได้ชี้แจงกรณีโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาลตามที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณราย 
(ผอ.กองช่าง) ประจำปี 2561 ว่าในการดำเนินการดังกล่าวเป็นการ่อสร้างโดยใช้เสาเดิม โดยไม่ได้คิดคำนวณราคา

รวมกับเสาแต่อย่างใด แต่เนื่องจากผู้รับจ้างเห็นว่าไม่มีความแข็งแรงพอจึงได้นำเสาเดิมไปปรับปรุงให้มี
ความแข็งแรงขึ้น หากยังต้องการผู้รับจ้างก็จะนำมาคืนให้ กรณีการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าก็จะได้มีการ
ดำเนินการประกาศในคุณลักษณะตามราคา 2 ล้านบาท หากมีผู้มาเสนอราคาก็จะสามารถดำเนินการ
ได้ หากไม่มีผู้มาเสนอราคาก็จะขอปรับลดต่อไป 

 

นายชุมพล  ทาแก้ง  - ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลโนนสะอาด ปัจจุบันได้มี 
(นักวิชาการเกษตร) สมาชิกกองทุนจำนวน 231 คน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่ามามีจำนวนขยะประมาณ 9 ตัน ยอดที่รับ

ซื้อหรือมีเงินในกองทุนปัจจุบัน 26,044.38 บาท จึงขอฝากสมาชิกสภาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์
โครงการและช่วยส่งเสริมและผลักดันให้มีสมาชิกกองทุนเพ่ิมมากขึ้น สำหรับในเดือนสิงหาคมก็ได้มี
การจัดทำแผนมนการรับขยะไว้แล้ว 

 

นายเลิศ พรมลิ  - ได้กล่าวแนะนำสำหรับกองขยะรีไซเคิลประจำตำบลโนนสะอาด และให้นำข้อมูลสมาชิกแต่ 
(รองนายก คนที่ 1) ละหมู่บ้านมาให้ด้วยว่าแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนสมาชิกเท่าใด พร้อมรายละเอียดต่างๆ เพ่ือจะได้นำไป

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการต่อไป 
ประธาน  - ให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก แต่ไม่มีผู้ใดกล่าวเพ่ิมเติม จึงได้กล่าวสรุปและกล่าว

ขอบคุณต่อผู้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 และได้กล่าว
ปิดการประชุม 

 

/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุม  เวลา  11.45  น. 
 - มีสมาชิกสภาฯ   จำนวน       ๑๒ คน  

- มาประชุม      จำนวน  12 คน 
 - มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน      16 คน 
       
 

(ลงชื่อ)……ฉลาด  บุญสะอาด….… ผู้จด / บันทึก 
        (นายฉลาด   บุญสะอาด) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
(ลงชื่อ)........หนูเทียน  บ่าวภูเวียง..........ผู้ตรวจ           

           (นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง)    
                  ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)...........สุภาษี  คำเบ้าเมือง..........ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสุภาษี   คำเบ้าเมือง) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 
(ลงชื่อ).........บุญแสง  พรนิคม...........กรรมการฯ  (ลงชื่อ).........สานิต   ชมภูมาตย์..........กรรมการฯ 

(นายบุญแสง   พรนิคม)             ( นายสานิต   ชมภูมาตย์ ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2 

 
 


